

"ศ.สมพงษ์" แจง โจร 5 พระ 4 แค่อุปมาอุปไมย ไม่ได้ดูหมิ่น อ.ก.ค.ศ.

นำเสนอเมื่อ : 3 ส.ค. 2558

ศ.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์จุฬาย ยืนยันคำพูด 'โจร 5 พระ 4' ที่พูดออกทีวี จนถูกตัวแทน อ.ก.ค.ศ. แจงความ เป็นแค่การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย ไม่มีเจตนาดูถูก ตรงกันข้ามกลับให้ความสำคัญกับการปฏิรูปองค์กรฯ ขอภัยและเสียใจอย่างสุดซึ้ง...

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 58 ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ตนและ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รวมกันออกรายการทางสถานีโทรทัศน์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรวิชาชีพครู ซึ่งช่วงหนึ่งของการพูดในรายการเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ทำให้ตัวแทน อ.ก.ค.ศ.ใน จ.อุดรธานี เขาแจงความตงกับปลัด ศธ.นั้น

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวขอชี้แจงว่า การพูดคุยในรายการเกี่ยวกับองค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ. ซึ่งมี 2 ส่วนได้แก่ ผู้แทนครูและผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งหากประธานคณะอนุกรรมการฯ ไม่มีความเป็นกลาง ก็จะทำให้เกิดปัญหาความโปร่งใส ทั้งเรื่องการโยกย้าย การให้ความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน อุปมาอุปไมยได้กับโจร 5 พระ 4 ไม่ว่าจะโหวตเรื่องใดก็จะแพทุกรื่อง ซึ่งเป็นการอุปมาอุปไมย

อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาย กล่าวอีกว่า จากการที่ได้รับขอมูลการพูดคุยกับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาใน จ.นครพนม ไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นว่า อ.ก.ค.ศ.เหมือนโจร ขณะเดียวกันก็ได้รับจดหมายและไปรษณียบัตรที่ให้อ้อมถึงความไม่ชอบมาพากลในเรื่องการโยกย้ายต่างๆ

"ผมไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นองค์กรวิชาชีพครู ตรงกันข้ามผมให้ความสำคัญกับการปฏิรูปองค์กรวิชาชีพครู ซึ่งต้องมีการปฏิรูปให้ได้ผู้แทนครูที่มีความรู้ความสามารถ เขาไปทำหน้าที่แก้ไข้ปัญหาให้กับครูอย่างแท้จริง โดยเสนอวาทองคประกอบใน อ.ก.ค.ศ.ควรมี 3 ส่วน คือ ผู้แทนครูและผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา หากการอุปมาอุปไมยของผมทำให้ผู้แทนครูรู้สึกว่าเป็นการดูหมิ่น ผมต้องขอภัยและเสียใจอย่างสุดซึ้ง" ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแจงความดังกล่าว มีขึ้น เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 58 ที่ผ่านมา โดยนายสมใจ คำควร อ.ก.ค.ศ.สพ.อด.3 พรอมคณะได้นำเอกสารหลักฐานเขาแจงความตอ พ.ต.ท.เจริญศักดิ์ อุบลพิทักษ์ พงส.ผนพ.สภ.หนองหาน จ.อุดรธานี กล่าวหาว่า ผู้รวมรายการตอโจทญ์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในหัวข้อ แกะรอย มาเพีย ศธ.เงามีตปฏิรูปการศึกษา เป็นการดูหมิ่น อ.ก.ค.ศ. พรอมระบุว่า อ.ก.ค.ศ.ทั่วประเทศจำนวน 225 เขต จะทยอยเขาแจงความในขอหาหมิ่นประมาทกับ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้รวมรายการแกะมาเพีย ศธ.เงามีต ปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 58 เวลา 22.00-22.30 น. ที่กล่าววว่า อ.ก.ค.ศ.เปรียบเหมือนโจร 5 พระ 4 ทำให้ข้าราชการครูประชาชนที่ได้รับฟังเขาใจผิด คำว่าโจรหมายถึงผู้ร้าย การบริหารงานไม่มีความโปร่งใส มีแต่ผลประโยชน์ และทาง อ.ก.ค.ศ.ถูกมองดวยความรู้สึกเหยียดหยาม วาเป็นคนไม่ดี เป็นโจร เป็นผู้กอบปัญหาขัดขวางการปฏิรูปการศึกษา เป็นการใสความอ.ก.ค.ศ.ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง.

ที่มาภาพและเนื้อหาจาก [หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 3 สิงหาคม 2558](#)